

รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัยในพื้นที่ชายแดนใต้

ผู้รับผิดชอบโครงการหลัก	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย
ผู้รับผิดชอบ	อาจารย์ซอและ เกป็น อาจารย์ปนัดดา เรืองสงค์
ระยะเวลาโครงการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
งบประมาณโครงการ	๙,๒๔๙,๓๐๐ บาท

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ				
เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ	แผน	ผล	การบรรลุผลสำเร็จ	
เป้าหมาย				
เชิงปริมาณ				
๑. มีจำนวนหน่วยบริการและให้คำปรึกษาด้านการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่ชายแดนใต้โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ๑ หน่วย คือ หน่วยวิจัย พัฒนา และให้บริการด้านเด็กปฐมวัยในพื้นที่ชายแดนใต้ (Center for Research and Development in Early Childhood หรือ CREC)	๑ หน่วย	๑ หน่วย	<input checked="" type="checkbox"/> บรรลุ	<input type="checkbox"/> ไม่บรรลุ
๒. จำนวนครูและผู้ดูแลเด็กได้รับการพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยจำนวน ๕๐๐ คน จากสถานศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้ ๑๕๐ แห่ง	๕๐๐ คน	๑,๗๒๙ คน	<input checked="" type="checkbox"/> บรรลุ	<input type="checkbox"/> ไม่บรรลุ
๓. มีการพัฒนาและผลิตสื่อวรรณกรรม หรือ นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อการให้บริการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านสื่อวรรณกรรมเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ๒) ด้านสื่อเทคโนโลยี ๓) ด้านการสอนอิสลามศึกษาในระดับการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา และ ๔) ด้านพหุภาษาศึกษา	๔ ด้าน	๔ ด้าน	<input checked="" type="checkbox"/> บรรลุ	<input type="checkbox"/> ไม่บรรลุ
๔. มีการพัฒนาระบบข้อมูลและรวบรวมวิเคราะห์สังเคราะห์ ข้อมูลทางการศึกษาเพื่อการให้บริการกับครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างน้อย ๕,๐๐๐ คน/ต่อปี	๕,๐๐๐ คน	๕,๖๕๐ คน	<input checked="" type="checkbox"/> บรรลุ	<input type="checkbox"/> ไม่บรรลุ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัยในพื้นที่ชายแดนใต้

กิจกรรม/โครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ/ กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน
- จัดทำข้อมูลพัฒนาการและการเรียนรู้ ของเด็กปฐมวัยในพื้นที่ชายแดนใต้	- จำนวนครอบครัวที่ได้รับ การ พัฒนาศักยภาพใน การ ส่งเสริมพัฒนาการและ การ ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก ปฐมวัยร่วมกับสถานศึกษา ๑,๕๐๐ ครอบครัว	- ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลสภาวะการณ์ด้านพัฒนาการ และการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยจากการสำรวจข้อมูล ระดับครอบครัว จำนวน ๑,๕๐๐ ครอบครัว ในพื้นที่ ชายแดนใต้	ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒
- อบรมปฏิบัติการการใช้เครื่องมือ ประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย	- ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฐมวัยในพื้นที่ชายแดนใต้ โดยมี ครูที่เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น ๑,๗๒๙ คน	- การจัดอบรมปฏิบัติการการใช้เครื่องมือประเมิน พัฒนาการ	ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
- ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของ เด็กปฐมวัยในระดับครอบครัว	- ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยจาก ๑๕ ชุมชน	- การพัฒนาศักยภาพพ่อแม่ผู้ปกครองในการทำกิจกรรม ที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ จำนวน ๑๕ ชุมชน ทั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพใน การใช้เครื่องมือในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ ของเด็กปฐมวัยจากวิทยากรของโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา โดยมีการให้ความรู้ใน การใช้เครื่องมือ DSPM และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในการใช้เครื่องมือประเมินพัฒนาการและ การ เรียนรู้ของเด็กปฐมวัยอื่น ๆ ที่มีใช้อยู่ในระดับสากล	-

กิจกรรม/โครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ/ กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน
<p>- พัฒนาศักยภาพในการผลิตและใช้สื่อและวรรณกรรมในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้</p>	<p>- ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในระดับการศึกษาปฐมวัย</p>	<p>- การอบรมปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยในการใช้วรรณกรรมเป็นฐานเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการเด็กปฐมวัยชายแดนใต้</p> <p>- จำนวนสื่อและรูปแบบของสื่อและวรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมกับบริบทพื้นที่ จำนวน ๔ รูปแบบ และผลิตจำนวน ๓,๐๐๐ ชุด</p>	<p>ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒</p>
<p>- พัฒนาศถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นต้นแบบในการเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ในชุมชน</p>	<p>- จำนวนสถานศึกษาต้นแบบในการเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ในชุมชนเพื่อการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ๑๕ แห่ง</p>	<p>- การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้โดยสถานศึกษาที่ถูกพัฒนาให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ในชุมชนทั้ง ๑๕ ชุมชน ซึ่งผู้ดำเนินหลักในการให้ความรู้กับผู้ปกครอง คือ ครูในสถานศึกษา ทั้ง ๑๕ แห่ง</p>	<p>ภาคเรียนที่ ๑ และ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒</p>
<p>- ถ่ายทอดนวัตกรรมการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการสอนของครูปฐมวัยในทุกหน่วยงานที่ดำเนินการใช้หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพของเด็ก</p>	<p>- ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย จำนวนไม่ต่ำกว่า ๓๗๓ คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการใช้หลักสูตรเสริมสร้าง</p>	<p>- การจัดกิจกรรมหลักสูตรเสริมสร้าง ศักยภาพเด็กปฐมวัยของไทยตามรอยพระยุคลบาท มีการผลิตสื่อประกอบจัดประสบการณ์ในหลักสูตรเน้นการผลิต</p>	<p>ระหว่างวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒</p>

กิจกรรม/โครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ/ กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน
<p>ปฐมวัยของไทยตามรอยพระยุคลบาท ในพื้นที่ชายแดนใต้และวางแนวทางใน การพัฒนาให้มีศูนย์ประสานงาน ยกระดับการพัฒนาศักยภาพเด็ก ปฐมวัยตามรอยพระยุคลบาท</p>	<p>ศักยภาพเด็กปฐมวัยของไทยตาม รอยพระยุคลบาท - สถานศึกษาไม่น้อยกว่า ๓๑ แห่ง ได้รับการพัฒนาศักยภาพ</p>	<p>สื่อตุ๊กตาทำมือ โดยมีครูปฐมวัยที่เข้าร่วมพัฒนา ศักยภาพ ทั้งสิ้น ๑,๓๗๐ คน - มีการลงนามความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพเด็ก ปฐมวัยใน ๒ พื้นที่ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ เทศบาลเมืองนราธิวาส และมหาวิทยาลัย ราชภัฏยะลา ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนสงขลา</p>	<p>ระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒</p>